



ที่ ศธ ๐๕๑๔.๗.๓.๑๓.๑๓.๓/๓๒๖/๕๘

หน่วยระบบทางเดินหายใจ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒

๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมและแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วยหน่วยระบบทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลพุทธชินราช และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ พิษณุโลก จะจัดประชุมวิชาการใน หัวข้อเรื่อง “The Quality of Asthma & COPD management For Admission rates near zero” โดยงานประชุมวิชาการจะจัดขึ้น ๒ แห่ง ประกอบด้วย ๑.โรงพยาบาลพุทธชินราช ในวันที่ อังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช และ ๒. โรงพยาบาลสุโขทัย ในวันที่ พุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีสุโขทัย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสุโขทัย ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกเข้าร่วมประชุมตามความสะดวกด้านสถานที่และวันเวลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการสาธารณสุขเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ถูกต้อง มีคุณภาพได้มาตรฐาน ป้องกันการกำเริบของโรค และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ตลอดจนหน่วยบริการมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นในเชิงลึกและมีความเข้าใจในกระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการจัดบริการเพื่อสร้างกลไกการเข้าถึงการดูแลรักษาตามแนวปฏิบัติสาธารณสุข และเพื่อเพิ่มความมั่นใจ เรื่องคุณภาพผลงานบริการ

ในการนี้ ผู้จัดการอบรม ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้รับผิดชอบคลินิก Asthma & COPD รวมจำนวนไม่เกิน ๓ ท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงมาที่ eacc-network@hotmail.com ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องระบุสถานที่เข้าร่วมประชุมว่าจะเข้าร่วมที่พิษณุโลกหรือสุโขทัย หรือ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์ ๐๘๕ - ๐๐๖๖ - ๙๖๖ ทั้งนี้เป็นการขออนุมัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการขออนุมัติเดินทางไปราชการ การจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชรา บุญสวัสดิ์)

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ซึ่งได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ท่านละ ๔ หน่วย